

เพื่อเผยแพร่ทันที

ผู้นำในกลุ่มแม่น้ำโขงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการปกป้องร่วมกัน เมื่อพบปะกับประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการแม่น้ำโขงคนใหม่

นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 - เพื่อปกป้องเส้นทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้น ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงคนใหม่อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยตรงจากประเทศภาคีสมาชิกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อลดภัยคุกคามต่อชีวิตและการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้น

ดร. อานุลัก กิตติคุณ ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารชาวลาวคนแรกของ คณะกรรมการแม่น้ำโขง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาและเวียดนามในเดือนนี้ เพื่อพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในแม่น้ำโขง นอกเหนือจากความร่วมมือที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติแล้ว สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการขยายความพยายามในการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำ และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสถานะน้ำท่วมและความแห้งแล้งที่มากขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างไร

“การพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้ผมดำเนินโครงการที่มีความหมายมากขึ้นสำหรับลุ่มน้ำ โดยสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับลำดับความสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับชาติ” ดร.อานุลัก ซึ่งทำงานมานานกว่าทศวรรษในสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขงก่อนจะได้รับเลือกอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารที่มาจากประเทศภาคีสมาชิกเป็นคนที่สามกล่าว “ในขณะที่คณะกรรมการแม่น้ำโขงพัฒนาไปสู่ผู้เล่นระดับภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยและความรู้ที่ล้ำสมัย เราต้องมีความสร้างสรรค์และสามารถให้บริการอย่างทันที่ทั่วทั้งแก่งประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงและประชาชนของพวกเขา”

คณะกรรมการแม่น้ำโขงประกอบด้วยสี่ประเทศที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม เช่นเดียวกับสถานะพิเศษสำหรับสองประเทศเพื่อนบ้านทางตอนบนของแม่น้ำโขงคือ ประเทศจีน และเมียนมาร์ ทั้งหกประเทศต่างมีผลประโยชน์ระดับชาติที่มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันและมีความท้าทายเฉพาะตัว ทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นซับซ้อน แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ดร.อานุลัก ได้เข้าพบกับนายลิม เกียน ฮอร์ ประธานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงแห่งชาติ กัมพูชา และนายเต นาวุธ รองประธานถาวรของคณะกรรมการฯ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนาย

ลิ้ม ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการติดตามตรวจสอบและแบ่งปันข้อมูลด้านอุทกวิทยามากขึ้น เพื่อให้มีการตรวจวัดอย่างถูกต้องว่าสภาพการไหลของน้ำส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอย่างไร โดยได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจากกรณีประเทศจีนเริ่มแบ่งปันข้อมูลการไหลในฤดูแล้ง ในปี พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากข้อมูลฤดูฝน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงควรเป็นผู้นำในการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดเพิ่มเติมในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงด้วย

“ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นจากระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ยาวนานขึ้น เราสามารถสร้างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คาดการณ์รูปแบบในอนาคต และใช้ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ” นายลิ้ม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุทกนิคมวิทยาของกัมพูชาและสมาชิกคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของกัมพูชากล่าว “ด้วยความเข้าใจร่วมกัน เราสามารถใช้มาตรการระยะสั้นและระยะกลางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

จากนั้น ในวันที่ 10 มีนาคม ดร.อานุลัก ได้เข้าพบกับ ดร.เจิ่น ฮ่ง ฮ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นายเล คง แทง ในกรุงฮานอย โดยรัฐมนตรีฮ่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของเวียดนาม เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำในปัจจุบัน และแนะนำโครงการสำคัญที่มองไปยังการพัฒนาในอนาคต ซึ่งสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสามารถร่วมมือกันเพื่อจัดการกับความท้าทายในภูมิภาคหน้า

เช่นเดียวกับที่รัฐมนตรีลิ้ม เคียน ฮอร์ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีฮ่า ได้เน้นย้ำถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS), ความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขง (LMC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศต่าง ๆ เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

“เราต้องการให้มั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะคงอยู่ต่อไป เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลุ่มแม่น้ำโขงของเราเชื่อมโยงถึงกัน มีความเจริญรุ่งเรือง และปลอดภัย” นายแทงกล่าว “ในกระบวนการนี้ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจะยังคงทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับลุ่มน้ำอื่นๆ ในความร่วมมือด้านน้ำข้ามพรมแดน”

ดร.อานุลัก ได้พบปะกับคณะผู้นำ สปป. ลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และทีมงานของเขากำลังวางแผนไปเยือนกรุงเทพฯ เพื่อเข้าพบกับผู้แทนของประเทศไทย รวมถึงการเดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อประชุมกับผู้แทนประเทศจีน

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยถูกก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทยและเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Mr Sopheak Meas, เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล : sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์มือถือ: +856 20 92479737